

YÀNG NHỚM MÙ
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

KIS JẮT YÀNG NHỚM KƠN RÀ Ñ KRISTÔ ĐÊ.
Sống theo Thánh Thần của Chúa Kitô.

Cau pindờn krung lăh kòn-bonus, krung kis ớm mơ lờh broă be ală cau ndai tam dônia do, moya dilăh sên nền gen rợơi ừt ừh bớa kớoi-is bớh đờ kớoi sớnớng tus đờ broă lờh bol khai đê.

Người tín hữu cũng là con người, cũng sinh sống và làm việc như mọi người khác trên thế giới này, nhưng nếu chúng ta quan sát thật tinh tế thì có thể nhận ra sự khác biệt từ trong suy nghĩ cho đến hành động của họ.

Bớa kớoi is tồm ừn ừn lăh bedo :
Sự khác biệt đạ để là như thế này :

Bol khai kis tam poăc sả, moya ở jắ gùng poăc sả.
Họ sống trong xác thịt, nhưng không theo xác thịt.

Bol khai kis tam gùl dônia, moya ở jắ gùng dônia.
Họ sống giữa thế gian, mà không theo thế gian.

Gen gùng dà bol pindờn đê lăh kis jắ Yàng Nhớ, tài bớh Yàng Nhớ lăh tồm sòl-lăm bớh tam nùs nhớ bol khai, tam tũ kớ-nền mơ bớa sòl-lăm hớ, gen cau pindờn kis đớpả mơ gùng tồm cau jắ Kơn rầ ñ Kri-stô đê.

Vậy đường lối của người tín hữu là sống theo Thần khí của Thiên-Chúa, vì Thần khí chính là Đấng soi dẫn từ trong tâm hồn họ, khi trung thành với sự soi dẫn ấy thì người tín hữu sống đúng với căn tính của người Kitô-hữu.

Gen tàng rợơi đờs lăh : đờ cau pindờn ở gớ bớa ndớp-ndớ lờ, mừg bớa ndớp-ndớ Yàng Nhớ đê lờm, jớh bớa kis, bớa jắk-chài gen bớh Yàng Nhớ tàng ừh, ở ừh Yàng Nhớ gen ở ừh bớa pindờn, ở ừh bớa kớnờm mơ bớa gớbớh mơ Yàng, hớ lăh pe bớa tớnggu-me tam rài kis cau pindờn.

Nên có thể nói rằng : nơi người tín hữu không có một bí mật nào cả, chỉ có bí mật của Chúa Thánh Thần, hết tất cả sự sống, sự khôn ngoan đều bởi Chúa Thánh Thần mà có, không có Thánh Thần thì không có đức tin, không có đức cậy và đức mến nơi Thiên Chúa, đó là ba Nhân đức nền tảng trong đời sống người tín hữu.

Do lăh bớa ndớp-ndớ jrô ừn, ở gớ cau lờ rợơi ừt-wả, cau pindờn lăh cau đờ bớa lăm gùng Yàng Nhớ đê, moya sả tồm krung ở rợơi ừt vả Yàng Nhớ, Khai be cầ-robũt, kớno ntă, moya ở ừt bớh lờ.

Đây là bí mật sâu thẳm, không ai có thể hiểu thấu được, người tín hữu là người đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhưng bản thân cũng không hiểu thấu Chúa Thánh Thần, Ngài như gió bão, nghe tiếng mà không biết từ đâu.

Ală jónau sră-goh ngai do sônđio bol he in gồ bôta hờ.

Những điều nói trong sách thánh hôm nay chỉ cho chúng ta điều đó.

Bulăh bol jăt-dờn nẻh Kờnrañ Jesu bôtê bôta tam pe sônăm, moya ở gẻh chi lời kờ-nền tam rài kis bol khai dê, bol khai krung găm lăh kờn-bonus, ởs kờlôi sônong mớ lờh lờt jăt gùng kờn bonus, găm lờbờn-lờnớ mớ tìs gùng be ală cau ndai

Dù các môn đệ đã được Đức Giêsu dạy dỗ trong ba năm, nhưng không có gì chắc chắn trong cuộc sống của họ, họ cũng vẫn là những con người, hay suy nghĩ và làm theo cách con người, vẫn đầy yếu đuối, sai lầm như bao người khác.

Moya bờh ngai Yàng Nờm mù gen ală bôta nẻh gờ pờlờ jờh hir, bờh bol lờbờn-lờnớ gờs cau pràn kờldăng mớ khin-cha, bờh cau tùl-gôla gờs cau jăk-chài. Kời ngăn ! ở rờgời kờlôi tam ală ngai lài mớ hờ.

Nhưng từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống thì mọi sự đã đổi thay hoàn toàn, từ những người yếu đuối trở nên người mạnh mẽ và can đảm, từ những người vụng về trở nên khôn ngoan. Thật khác thường ! không thể tưởng tượng nổi trong những ngày trước đó.

Tam sră pỏyoa bol pindờn Kờrintô in đờs lăh Yàng Nờm tamklăc ală cau pindờn gờs dùl, jónau tam rài kis ởs kờn-bonus ở rờgời lờh, moya Yàng Nờm nẻh lờh gờs dùl jờh ală cau pindờn đờ Yàng, do lăh broă rờgời gồ tam rài kis Pờjum-Niăm dê, Yàng Nờm lăh Bôtau nẻh lờh gờs bôta klăc dùl hờ, ndrờm be bôta tamklăc dùl sả jăn dê. Crỉh-crài ngăn !

Trong thư Kờrintô nói rằng Thánh Thần liên kết mọi tín hữu nên một, điều mà bình thường không thể làm được, nhưng Chúa Thánh Thần đã làm nên một tất cả những người tin nơi Chúa, đây là công việc thấy được trong đời sống của Giáo hội, chính Thánh Thần là Đấng đã làm nên sự hiệp nhất ấy, giống như sự liên kết trong một thân xác vậy. Thật là kỳ diệu !

Tam tũ găm ơm mớ bol jăt-dờn, Kờnrañ Jesu nẻh rà đờ hờ-pờgon pà Yàng Nờm bol khai in, mớ jónau hờ-pờgon hờ nẻh gờlĩk gờs bờh ngai Kờnrañ kong chờt mớ kis wờl.

Đương khi còn ở với các môn đệ, Chúa Giêsu đã nhiều lần hứa ban Thánh Thần cho họ, và lời hứa ấy đã xảy ra từ ngày Chúa chịu chết và phục sinh.

Mhàm bal mớ dà gờhờ bờh wẻ Kờnrañ Jesu kong chờt, hờ lăh bôta sônđio Yàng Nờm tuh bẻng liu tam bol pindờn.

Máu cùng nước chảy ra từ cạnh sườn khi Chúa chịu chết, đó là biểu tượng Chúa Thánh Thần được đổ tràn trên những người tín hữu.

Kơnrãñ Jesu kis wớl khồm nhóm dơ bol jăť-dờn, hờ lăh Yàng Nhóm nẻh pà bol khai in làng gờs cau yăl-bớto jớnau Kơnrãñ đê dờnia in.

Chúa Giêsu phục sinh thối hơi trên các môn đệ, đó là lúc Chúa Thánh Thần được ban cho họ, để làm cho họ nên những người rao truyền Tin Mừng của Chúa cho thế giới.

Jớť ngai tởnữ Kơnrãñ gũh trồ, Yàng Nhóm nẻh mù bẻng-liu tam Pớjum-Niăm, do lăh ngai Pớjum-Niăm lik mắt mớ sớntờm broă yăl bớto jớnau Yălniăm làm khồp dờnia in.

Mười ngày sau khi Chúa lên trời, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trong Hội Thánh, đây là ngày Hội Thánh ra mắt công khai và khởi sự công việc rao giảng Tin Mừng cho thế giới.

Dăn bol he in gít rắc dăn mớ gít iăť Yàng Nhóm bớh tam nùs nhóm, làng bol he pràn-kỏldăng mớ khin-cha tam tũ găm kis tam pỏc sả mớ dờnia tũs glai do, Yàng Nhóm lăh Kơnrãñ bớto nùs nhóm bol he kis jăť Jớnau Kơnrãñ bớto, tài bớh Khasi lăh Yàng Nhóm Kơnrãñ Jesu Kristô đê.

Xin cho chúng ta biết cầu nguyện và lắng nghe Chúa Thánh Thần từ trong tâm hồn, để chúng ta mạnh mẽ và can đảm trong khi còn sống trong xác thịt và thế gian tội lỗi này. Thánh Thần chính là Chúa dạy dỗ tâm hồn chúng ta sống theo lời dạy của Chúa, Ngài là Thánh Thần của Chúa Kitô.